

Đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc

17:51 26/12/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 25/12/2023, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. HCM cùng Công an thành phố phối hợp tổ chức hội nghị chuyên đề “Nâng cao chất lượng xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Tham dự buổi hội nghị có các đồng chí: Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. HCM; Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP. HCM; Cao Thanh Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 4; Thượng tá Nguyễn Văn Minh, Trưởng Công an huyện Bình Chánh (TP. HCM).

Tại hội nghị, các đơn vị, tổ chức thành viên cũng ký kết chương trình về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, trên địa bàn TP. HCM, giai đoạn 2023 - 2033.

Mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Theo số liệu báo cáo từ Ban chỉ đạo thực hiện trên địa bàn thành phố có tổng số 42 loại mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh trật tự. Trong đó lực lượng Công an thành phố đang trực tiếp duy trì 19 loại mô hình, có 8 mô hình đang hoạt động khá hiệu quả.

Trong đó, mô hình camera giám sát tình hình an ninh trật tự là một trong những điển hình. Hiện nay, trên địa bàn TP. HCM có 4.258 đầu thu với hơn 30.000 mắt camera được triển khai tại 22 quận, huyện và TP. Thủ Đức. Qua đó, đã giúp công an trích xuất khám phá nhiều vụ và bắt được nhiều đối tượng, giải quyết nhiều vụ gây rối tình hình an ninh trật tự, có tác dụng phòng ngừa, truy bắt tội phạm.

Mô hình Lực lượng công an quận, huyện ra quân giúp dân tiếp cận các tiện ích của công nghệ 4.0 thực hiện dịch vụ công và tố giác tội phạm đã được triển khai tại 10/22 quận, huyện, TP Thủ Đức. Với mô hình trên, lực lượng công an ứng dụng tiện ích CCCD phục vụ công tác quản lý cư trú và phòng chống tội phạm tại chung cư cao tầng trên địa bàn quận, huyện để phát hiện các đối tượng truy nã, quản lý người cư trú ở các chung cư, khu dân cư. Qua đó giúp người dân chủ động tham gia phòng chống tội phạm, hỗ trợ công an truy bắt tội phạm, đồng thời cung cấp cho cơ quan công

an nhiều thông tin liên quan đến an ninh trật tự.



Đồng chí Cao Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 4 tham luận hội nghị_Ảnh: Diệu Linh.

Để các đại biểu có góc nhìn rõ hơn về các mô hình ở địa phương, đồng chí Cao Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 4 đã trình bày tham luận mô hình “Tổ tự quản vì ANTT tại chung cư” và mô hình “Quản lý, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư (5+1)” trên địa bàn. Mô hình đã tổ chức 236 ca tuần tra khu vực chung cư với hơn 1.600 lượt người tham gia, kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm, nhắc nhở người dân cảnh giác trong giữ gìn tài sản, chấp hành trong công tác phòng cháy, chữa cháy.

Đối với mô hình “5+1”, từ năm 2015 đến nay, quận 4 đã cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ 278 người, trong đó có 84 người tiến bộ. Địa phương đã giới thiệu thành công cho 93 trường hợp có việc làm ổn định, giới thiệu học nghề cho 47 trường hợp, giúp 23 người lầm lỗi được cảm hóa, giáo dục phần

đấu tiến bộ, ổn định cuộc sống.

Thượng tá Nguyễn Văn Minh, Trưởng Công an huyện Bình Chánh cũng đã trình bày tham luận về mô hình “Nhà trọ tự quản về an ninh trật tự”. Mô hình trên đã phát huy hiệu quả trong công tác phòng, chống tội phạm tại các khu nhà trọ - nơi tập trung đông công nhân trên địa bàn huyện.



Thượng tá Nguyễn Văn Minh, Trưởng Công an huyện Bình Chánh báo cáo tham luận hội nghị_Ảnh: Diệu Linh.

Ngoài ra, các bên cũng tăng cường thực hiện: công tác phối hợp, trao đổi thông tin về tình hình an ninh trật tự “Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; cụ thể hóa phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; Phát huy vai trò của Bí thư chi bộ, trưởng các đoàn thể, trưởng khu phố, người có uy tín, các chức sắc, chức việc trong tôn giáo, dân tộc làm hạt nhân trong “Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”...

Theo đồng chí Trần Kim Yến đánh giá, “Phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc” trên địa bàn không chỉ là mặt trận của riêng Công an TP. HCM mà cần phải phát huy vai trò của các tổ chức chính trị xã hội, cũng như công tác tham mưu của các cơ quan đối với cấp uỷ và chính quyền trong triển khai

và thực hiện. Đồng chí Trần Kim Yến mong muốn các đơn vị tham gia ký kết tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và huy động sức mạnh của toàn dân, góp phần bảo vệ an toàn xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.



Đồng chí Trần Kim Yến phát biểu _Ảnh: Diệu Linh.

Ký kết chương trình phối hợp giữa các đơn vị

Dịp này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. HCM cùng Công an TP. HCM và các tổ chức thành viên đã ký kết chương trình “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, giai đoạn 2023-2033 trên địa bàn đối với 7 nội dung: Định hướng đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức của người dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp nâng cao hiệu quả “Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin về tình hình an ninh trật tự trên các địa bàn, lĩnh vực; cụ thể hóa phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” gắn việc thực hiện phong trào với các cuộc vận động, các phong trào cách mạng khác; phát huy vai trò của Bí thư chi bộ, trưởng các đoàn thể, trưởng khu phố, người có uy tín,... làm hạt nhân trong phong trào; Xây dựng lực lượng Công an, Ủy ban MTTQ

Việt Nam, các tổ chức đoàn thể... trong sạch, vững mạnh, nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, kiến thức, nghiệp vụ, pháp luật trong thực hiện phong trào; phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết công tác xây dựng phong trào; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Diệu Linh

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/cong-an-va-uy-ban-mttq-viet-nam-tphcm-phoi-hop-de-bao-ve-an-ninh-to-quoc-tren-dia-ban>